

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŪ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP CỦA TP. HÀ NỘI



Ngày 24/7/2023, Trường Đại học Giáo dục phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng Khóa đào tạo bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý và giáo viên trường THPT công lập thực hiện các mô-đun theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Giáo dục có GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Văn Thuận – Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các Khoa; Lãnh đạo Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Bồi dưỡng và giảng viên tham gia giảng dạy. Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh khẳng định, sứ mệnh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục.

Với thế mạnh về đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hành sư phạm, Trường ĐH Giáo dục đã xây dựng được mạng lưới, cộng đồng học tập và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tham gia đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên và tham vấn

chính sách tại nhiều Sở, Ban, Ngành, địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Giáo dục cũng là đơn vị tiên phong trong đào tạo các ngành mới như: đào tạo giáo viên dạy các môn tích hợp (Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Lịch sử và Địa lý), quản trị trường học, tham vấn học được, khoa học giáo dục, quản trị công nghệ giáo dục, quản trị chất lượng...

Hiệu trưởng Nguyễn Quý Thanh cam kết với tinh thần đó, các giảng viên, cán bộ của Trường sẽ làm việc với nhằm mục tiêu hỗ trợ tối đa về kiến thức, kỹ năng và điều kiện học tập cho người học.

Tại lễ Khai mạc, TS. Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng phòng Đào tạo

Trường Đại học Giáo dục đã công bố quyết định về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý trường THPT công lập thực hiện các mô-đun theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Và bồi dưỡng đại trà cho giáo viên trường THPT công lập thực hiện các mô-đun theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình tập huấn hướng đến triển khai bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT công lập với các mô-đun 6,7,8 trong chương trình GDPT 2018 và diễn ra trong vòng 4 tháng kể từ ngày 24/7/2023 đến hết tháng 11/2023.

Xem thêm